

CẢNH HIỂN LỘ CUỐI CÙNG

By BapDada

CẢNH HIỂN LỘ CUỐI CÙNG

Phần 1: Thông qua con, mọi thứ được hiển lộ theo một cách đúng đắn, mọi người chắc chắn phải nhận được thông điệp làm sao để nhớ Linh hồn tối cao, Người Cha.

Một số sẽ nhận được thông qua lời nói, một số thông qua những bức tranh, một số thông qua tin tức, một số trải nghiệm sức mạnh của sóng rung động từ các con, một số trải qua biến động cuối cùng của sự hủy diệt, và một số thì thông qua thái độ của sự bàng quan.

Công nghệ sẽ giúp hoàn thành nhiệm vụ trao thông điệp này của con.

Vào thời kỳ chuyển giao, những yếu tố vật chất bắt đầu vai trò hợp tác của nó. Lúc đó, vật chất tự bản thân nó sẽ chào đón Chúa tể của vật chất, những bậc thầy của vật chất là con, và sẽ tự dâng nộp chúng cho con từ mọi hướng.

1. Cho đến nay, thông qua cơ thể và tâm trí, con đã tổ chức các sự kiện, in những thiệp mời và mời những người có vị trí quan trọng trong các lĩnh vực đến. Nhưng lúc này, các phương tiện truyền thông đã và đang hợp tác cùng con.

Con đã đầu tư tiền để tổ chức các chương trình, các sự kiện. Tuy nhiên, trong tương lai các con là những người sẽ được nhìn nhận như những Yếu nhân. Không ai có thể vĩ đại hơn con.

Những người khác sẽ mời con tới chương trình của họ và sẽ đề nghị giúp đỡ thông qua cơ thể, tâm trí và của cải của họ. Họ sẽ thỉnh cầu con mang thông điệp hòa bình đến cho họ từ con.

Khi thời gian tới, âm thanh của sự hiển lộ sẽ được nghe và sự chú ý của mọi người sẽ được thu hút về Người Cha Tối cao thông qua con. Điều này sẽ không mất nhiều thời gian.

Thu hút ánh nhìn của mọi người về Người Cha nghĩa là thổi tiếng kèn của chiến thắng theo mọi hướng và để sự hiển lộ được diễn ra. Bí mật tinh tế này đã được tiên định trong vở kịch thế giới. Sau khi hiển lộ, nhiều linh hồn sẽ ăn năn;

Nhưng Người Cha không thể chịu đựng nổi khi thấy sự hối lỗi của những đứa con của Người, vì vậy sự chuyển hóa phải được diễn ra trước đó.

Trạng thái ý thức hướng thượng của con sẽ truyền cảm hứng cho lời mời trên sàn diễn của phục vụ. Con sẽ đóng vai chiến thắng của con trên sàn diễn vô hạn của thế giới.

2. Tiếng trống của sự hiển lộ sẽ sớm được nghe vang trên toàn thế giới, và ở khắp nơi âm thanh này sẽ vang dội: “Chúng ta đã tìm thấy rồi! Người đã đến!”.

Bây giờ, thông qua sự tỉnh thức của con, kết nối bản thân con trong phục vụ để chuyển hóa nhận thức của tất cả mọi người. Sau đó, những cảnh của sự hiện lộ sẽ xuất hiện trước con.

Hình thái tinh tế của phục vụ tự động làm cho mọi người vượt qua những yếu kém của họ. Khi con bận rộn trong phục vụ, không khí trên thế giới sẽ tự động được chuyển hóa để những điểm yếu của mọi người sẽ được hiển thị một cách rõ ràng.

Trong bầu không khí như vậy, họ sẽ tự xấu hổ về những yếu kém này và tự chuyển hóa bản thân. Phương pháp này sẽ giúp họ đạt được thành công.

3. Người ta hát rằng có những ngọn lửa đến từ muôn hướng nhưng những con mèo con được bảo vệ, thậm chí, không bỏng sém một chút nào.

Con – những đứa con yogi cũng không thể bị làm hại.

Lũ lụt sẽ đến, nhưng những ngôi nhà được sử dụng bởi Cha sẽ được bảo vệ, miễn là con không phạm lỗi lầm nào.

Ngay cả bây giờ, nếu như có mất mát hay bị hủy hoại, thì điều đó phải bắt nguồn từ những yếu kém trong trí tuệ nghi ngờ của con. Tuy nhiên, với những trí tuệ sâu rộng của những đứa con đạt được phước lành của tất cả sức mạnh, cho dù chúng ở đâu, bất cứ chịu đựng nào cũng sẽ được chuyển hóa thành một cái chấm ghim nhỏ xíu.

Nói cách khác, những đứa con đó được bảo vệ. Bất kể tình huống thế nào, nếu con đã tích lũy cả một kho sức mạnh, những sức mạnh này sẽ tự động giúp cho con. Điều đó có nghĩa là con sẽ tự động có những gì con cần một cách đương nhiên.

4. Thời gian hiển lộ đang đến gần. Ai sẽ trở thành vua, ai sẽ trở thành thần dân, ai sẽ có vị trí thấp hơn, ai sẽ là người hầu; tất cả điều này sẽ được hiển thị rõ ràng. Vào thời điểm kết thúc, cảnh vật sẽ đáng kinh ngạc: những người mới sẽ chạy trước; và những người đã mệt mỏi hoặc bỏ cuộc cũng được hiện rõ.

5. Con càng tăng các trung tâm phục vụ nhiều bao nhiêu thì mọi người sẽ đến tham gia càng nhiều bấy nhiêu. Ở Madhuban này, những đám đông lớn sẽ như là những tượng đài trên con đường thờ cúng.

Con càng tạo ra nhiều chỗ ở, thì số lượng người đến sẽ càng gia tăng. Con đã có những chúc phúc này; và đó là những huyền thoại mà họ đã vươn xa tới tận đại dương, mà ở đất liền thì không có đủ. Sẽ có những hàng dài chờ đợi từ đường Abu đến núi Abu (khoảng 18 dặm); rồi mọi thứ sẽ được hiển lộ.

Mọi người sẽ tự hỏi điều gì đang xảy ra, và sự chú ý của họ sẽ bị thu hút. Ngay bây giờ, có sự tụ họp lớn của những đứa con. Sau đó, nó sẽ hợp nhất với những tín đồ, và rồi con sẽ thấy đám đông sẽ trở nên to lớn như thế nào.

Con phải chuẩn bị cho những điều này. Sự tụ họp sẽ bao gồm dân cư của thời kỳ vàng và những tín đồ của thời kỳ đồng: một lượng dân số gấp đôi.

Khi những tín đồ nhận ra những thánh thần đặc biệt trong lòng họ đã tụ họp cùng nhau, họ sẽ đơn giản tới mà không cần hỏi điều gì.

Những tín đồ đang khát khô như những con chim bói cá và rồi sau đó, họ sẽ xếp thành những hàng dài trước mỗi thần tượng sống của họ.

6. Những suy nghĩ và kế hoạch thanh khiết của các Brahmin trong tất cả chỉ dẫn sẽ tôn vinh tên của Baba.

Những đứa con tiếp xúc với những linh hồn quan trọng càng nhanh, thì tiếng vang sẽ lan truyền. Khi tiếng vang trải khắp Ấn độ, con có thể chắc rằng đã đến lúc kết thúc phục vụ. Một mặt, tiếng vang sẽ được nghe thấy, và mặt khác thì những tình huống sẽ ngày càng trở nên tồi tệ. Cả hai mặt sẽ song hành cùng nhau.

Công nghệ phương Tây cho sự phá hủy rất tiên tiến. Con cũng phải lập kế hoạch trước để tiếng vang được trải rộng và hoàn tất sự thiết lập này.

Thông điệp vẫn chưa được mọi người đón nhận; vì vậy, mà âm thanh của sự phá hủy vẫn chưa đủ lớn. Sự hủy diệt đang chờ đợi sự thiết lập để được hoàn tất.

7. Khi phục vụ tiến bộ, giao tiếp bằng văn bản, điện tín và điện thoại bàn sẽ không còn hoạt động như cũ nữa. Hôm nay, con dùng những tiện ích này; ngày mai có thể không. Hoạt động quản lý một tổ chức có sự phân bố to lớn này cần có sự liên lạc thông qua điện thoại không dây, để bất kỳ nhiệm vụ cần hoàn thành nào cũng có thể thông báo ở mọi nơi, và bất cứ hướng dẫn nào được trao ra trong vòng chưa tới 1 giây. Do đó, con phải thực hành đạt tới trạng thái karmateet liên tục. Bất cứ nhiệm vụ nào ở mức độ như vậy, được hoàn thành trên cơ sở của trạng thái karmateet. Ngay khi con tạo ra một suy nghĩ, nó sẽ đến đích

ngay, như thể nó được nói ở đó. Sau đó sẽ có linh ảnh và thành công trong những suy nghĩ của con. Vào lúc này con đang trong quá trình tích lũy điều đặc biệt này. Để đạt được điều này, con phải trở thành một người thực hành Thiền trong hành động Karma Yogi trong một khoảnh khắc, và thực hành đạt trạng thái karmateet ở khoảnh khắc kế tiếp. Mặc dù con ở một nơi, thông qua sức mạnh của suy nghĩ, con có thể giao tiếp trong mọi chỉ dẫn và vì vậy trở nên hợp tác trong phục vụ.

8. Hiện tại, con hoàn thành công việc thông qua trao đổi bằng lời nói, nhưng vào lúc cuối, tất cả các công việc sẽ được quản lý thông qua suy nghĩ, cũng như các vấn đề bằng lời nói, tất cả các việc đó rồi sẽ được quản lý thông qua những suy nghĩ.

Con sẽ đến gần và gần hơn nữa để suy nghĩ của con có thể cộng hưởng với người khác. Với hình dạng của ánh sáng, những suy nghĩ lãng phí và thời gian lãng phí sẽ kết thúc; chỉ có những suy nghĩ có ích sẽ xuất hiện trong tâm trí các con. Thế giới vật chất này sẽ trở nên giống như vùng tinh tế, và công việc sẽ được quản lý thông qua các dấu hiệu.

9. Công nghệ hủy diệt đã sẵn sàng đến mức nó có thể được kích hoạt chỉ bằng cách nhấn một nút. Tương tự, sự

chuẩn bị cho sự thiết lập cũng phải mạnh mẽ đến mức ai đến trước con, ngay tức thì họ cũng sẽ đạt được thành tựu mà họ đã đi tìm kiếm. Con chỉ cần nhất nút trong suy nghĩ của con. Tạo suy nghĩ, và người đó sẽ được đóng dấu như một công dân, một công dân giàu có hoặc một công dân ở bậc thứ hai. Bây giờ con phải chuẩn bị để có thể hoàn thành việc này.

10. Trong Chiến tranh thế giới thứ 2, công nghệ hủy diệt được phát minh ở phương Tây. Theo cùng cách, để phục vụ cho việc thiết lập, những linh hồn đặc biệt từ phương Tây sẽ trở thành công cụ. Bom nguyên tử lúc ban đầu được thử nghiệm dưới lòng đất và sau đó được đưa vào sử dụng. Những linh hồn như vậy cũng đã được chuẩn bị. Vào lúc này, họ ở chế độ ẩn danh, nhưng vào lúc đó, họ sẽ được nhận ra và số lượng của họ sẽ gia tăng. Những công cụ từ phương Tây sẽ hữu ích cho việc tôn vinh tên của Thượng Đế. Những công cụ khoa học như thế đem lại lợi ích, theo cùng cách, công nghệ phương Tây sẽ là công cụ để lan truyền tiếng vang. Phương Tây sẽ giúp con tạo nên thế giới mới.

11. Vào lúc này con nói bằng lời rằng bất cứ điều gì được tiên định sẽ xảy ra. Khi con tiến xa hơn, chi tiết của những gì đã định sắp xảy ra sẽ chạm tới tâm trí con trước

một cách rõ ràng. Cùng với Thâm quyền, con sẽ tiên đoán tương lai. Cũng như thành quả trong tương lai của con rõ ràng, điều xảy ra trong vở kịch cũng rõ ràng như nhau. Con sẽ có thể mô tả cùng với thâm quyền, với sức mạnh của tiên tri, và với sức mạnh của sự rõ ràng một cách chính xác những gì xảy ra vào ngày mai, hoặc những gì sẽ xảy ra trong một giây kể từ bây giờ. Con sẽ không nói rằng "Nào hãy cùng xem những gì sẽ xảy ra"; đúng hơn là con sẽ báo trước sự kiện và nó sẽ xảy ra chính xác theo cách đó. Tuy nhiên, điều này sẽ chỉ xảy ra khi con duy trì bản thân trong sự cô tịch.

Trong khi đang nói, như thể con biến mất và người đứng trước con cũng biến mất. Trải nghiệm khả năng này trong bản thân con và truyền cảm hứng cho những người khác sẽ giải quyết tất cả vấn đề trong một giây.

12. Khi bất kỳ vở kịch nào kết thúc, tất cả diễn viên đều lên sân khấu. Bây giờ là thời điểm của phần cuối vở kịch về cây nhân loại thế giới (kalpa tree). Tất cả các linh hồn của thế giới, hoặc trong những giấc mơ, trong nháy mắt, hoặc thông qua sự hiển lộ từ mọi hướng, chắc chắn sẽ có linh ảnh của những diễn viên có phần vai anh hùng trong vở kịch được lên sân khấu. Những ngôi sao của trái đất sẽ hiển lộ trên trái đất. Tất cả mọi người sẽ thấy những

vị thần mà họ mong cầu và họ sẽ trải nghiệm niềm hạnh phúc tuyệt vời vì đã tìm thấy sự hỗ trợ thực sự.

13. Con sẽ tận mắt thấy dân số đầu tiên của thời kỳ vàng, hay con sẽ đến để biết nó thông qua báo chí? Nó sẽ là gì? Ngày mà tất cả các con đến Madhuban, những biến động sẽ bắt đầu. Con có hình ảnh của sự tụ họp tại nơi mà mọi người đã đưa ngón tay nhỏ bé của họ hướng về Ngọn núi. Mọi thứ đang được chuẩn bị cho điều này.

14. Giống như ánh mắt của mọi người hướng đến những ngôi sao trên bầu trời, thì mọi người cũng sẽ trải nghiệm ánh sáng thánh thiện của những vì sao trên trái đất từ mọi hướng. Ở thời điểm bắt đầu, mọi người có các linh ảnh về Brahma hay Krishna trong lúc ngồi ở nhà, rất xa từ nơi Brahma BB đã ở và theo mọi hướng. Khi điều này bắt đầu, ngọn sóng của những linh ảnh trải rộng từ khắp mọi hướng. Sự chú ý của mọi người sẽ bị thu hút để khám phá ý nghĩa của những linh ảnh này là gì: 'Ai đây?' Cuối cùng, mọi người sẽ có linh ảnh về ánh sáng, và hình thể thiên thần của các con. Mọi người sẽ nhìn thấy sự rục rờ của Cả BapDada và các con, sự chú ý của mọi người tự động bị thu hút. Khi con đạt được trạng thái thiên thần một cách dễ dàng và tự động, sau đó những thiên thần thực sẽ được nhìn thấy bằng linh ảnh.

15. Từ thời điểm này, hãy trở thành những người biết về ba khía cạnh của thời gian. Thấy được những cảnh cuối cùng sẽ đẹp biết bao và chúng ta sẽ đẹp như thế nào. Con sẽ là những thiên thần; những hình ảnh được trang hoàng bằng những đức hạnh thánh thiện, con đang trở thành những thánh thần. Vì điều này con phải tăng cường thực hành trạng thái thiên thần ngay.

Trở thành hiện thân của kiến thức, sự tưởng nhớ và đức hạnh thánh thiện, và con sẽ hoàn thành các đức hạnh: hoàn thành 16 cấp độ thiên thần từ hoàn toàn không ô trọc. 16 cấp độ thiên thần nghĩa là hoàn hảo; hoàn thành mọi thứ.

16. Vào thời điểm ban đầu, các tờ báo đăng Om Mandali là người giàu nhất thế giới. Vào lúc cuối, điều này sẽ xuất hiện trên môi mọi người. Dù vậy, con phải chú ý, bởi thiếu vắng bất kỳ sức mạnh nào cũng có thể làm con bị lừa dối bằng một cách nào đó. Điểm yếu của sức mạnh của con sẽ đến dưới dạng một bài kiểm tra. Điều này nghĩa là theo vở kịch, cùng một câu hỏi sẽ xuất hiện cho tất cả mọi người. Do đó con phải hoàn thành cùng với tất cả đức hạnh; 16 cấp độ thiên thần trọn vẹn; nói cách khác, chủ nhân có thẩm quyền toàn năng.

17. Sẽ có ngày mà mọi người dâng con những ngôi nhà của họ. Họ sẽ trao con mảnh đất rộng gọi là Victoria Ground ở Calcutta và chào mừng con ở đó. Dần dần tiếng vang sẽ lan xa và con sẽ được mời đến thăm mọi nơi.

18. Đến bây giờ mọi người đều nói rằng con đang nỗ lực rất tốt, công việc của con tốt, và cuộc đời con tốt. Nhưng bây giờ nó phải được chứng minh rằng đây là cuộc đời lý tưởng, một cuộc đời hoàn hảo; rằng đây chính là công việc của Thượng Đế. Làn sóng này bây giờ sẽ lan rộng khắp muôn hướng. Khi những người nói 'Điều này tốt' bắt đầu nói 'chúng tôi cũng sẽ trở nên tốt', họ sẽ trở thành những công dân. Nếu con có thể chuẩn bị sẵn sàng những công dân của kiếp sinh đầu tiên bây giờ, con sẽ dễ dàng chuẩn bị sẵn sàng những công dân cho những lần sau.

19. Sự nhiệt tâm mà mọi người đang thể hiện là một dấu hiệu rằng thời gian hiển lộ đã gần kề. Đầu tiên sẽ có sự hiển lộ; sau đó Thiên đường trên trái đất sẽ trở thành hiện thực. Hiện tại, rõ ràng là mỗi người đang tạo ra kỳ thi cuối cùng của riêng mình thành hiện thực. Những người nỗ lực cao độ không bao giờ quan tâm đến ngày hủy diệt bởi vì họ đã tiếp nhận những tâm ấn đang trở

nên hoàn thiện trong một thời gian dài. Họ sẽ hoàn tất vào lúc cuối.

20. Trong tương lai con sẽ nhận những hội trường rất hoàng gia mà nhiều người quan trọng sẽ đến. Tất cả sẽ ngồi cùng nhau và lắng nghe con.

21. Trong tương lai, khi con nhìn bằng mắt sự tàn phá lớn nhất xảy ra, con sẽ tự động cảm thấy sự bàng quan. Một mặt sẽ là sự bàng quan, và mặt khác con sẽ tràn đầy nhiệt tình và hăng hái về những gì con sẽ trở thành trong tương lai. Con nói rằng trong một mắt ở đó có sự giải thoát, và trong mắt còn lại là sự giải phóng cuộc sống, vậy nên sự hủy diệt cũng là một cánh cổng của giải thoát, và sự thiết lập là cánh cổng của giải phóng trong cuộc sống. Khi con thấy những cánh cổng của giải thoát và sự giải phóng trong cuộc sống thì ở đó sẽ có chiến thắng.

22. Cho đến khi tất cả các loại linh hồn đã gieo mầm trong nhiệm vụ của sự thiết lập, làm thế nào sự hủy diệt có thể xảy ra? Những người có thể hoàn thành tất cả chức năng cần thiết trong thời kỳ vàng. Họ sẽ trở thành những người phục vụ và phục vụ con. Hiện tại, con đang phục vụ trong một thời gian ngắn trong một kiếp sinh. Vì vậy, hãy chuẩn bị những người phục vụ sẽ phục vụ con trong nhiều kiếp sinh. Những nhà khoa học cũng có phần vai

ở đó. Những ai có nhiệm vụ tạo ra những nhạc cụ của hạnh phúc trong thời kỳ vàng sẽ gieo hạt giống chuẩn bị chúng ở đây một cách dễ dàng, và rời đi. Hạt giống được gieo ở đây sẽ trở nên hữu ích ở đó. Ở những quốc gia nước ngoài, phục vụ này cần được tăng tốc vào lúc này. Con phải chuẩn bị cho vương quốc. Con cũng phải chuẩn bị thân dân, gia đình hoàng gia, và những người phục vụ. *Không để cho bất kì ai phàn nàn rằng họ đã không nhận được thông điệp.*

23. Âm thanh của sự cận kề của thời gian có thể nghe thấy, và con đang tăng cường nỗ lực để hiển lộ người Cha và chứng minh điều đó. Bây giờ con phải chỉ ra thành quả của sự nuôi dưỡng con đã nhận được.

24. Khi tâm ấn của Cha, đức hạnh của Cha, tốc độ phục vụ của Cha và trạng thái thiên thần, trạng thái không hình hài của Người Cha hiển lộ trong đám đông tụ họp của những Ai ngang bằng với một Đấng, điều đó sẽ là sự tụ họp cuối cùng của thời kỳ chuyển giao. Khi tất cả các Con, những linh hồn chào mừng cuộc gặp gỡ ngang hàng với người Cha, khi đó sẽ là âm thanh của chiến thắng. Trở nên ngang bằng là những gì mang sự hủy diệt đến gần. Sau khi tận hưởng cuộc tụ họp đó, sẽ có sự tĩnh lặng như chết; rồi tất cả các linh hồn sẽ đi vào trạng thái

nghỉ hưu. Trạng thái nghỉ hưu là trạng thái thoát nghiệp (trạng thái karmateet).

28. Bây giờ thời gian như vậy đang đến, chính phủ cũng sẽ hiểu những linh hồn Brahmin là vẻ đẹp của Abu. Những Brahmin đặt chân đến khắp mọi nơi cũng rất quan trọng. Tất cả những nơi này sẽ được phục vụ, và họ sẽ tự động mời con trông nom những nơi này, chăm sóc họ và nơi thực hành tôn giáo của họ.

29. Phục vụ sẽ trở nên vô hạn. Từ khi con được trao danh hiệu là “Người mang lại lợi ích cho thế giới”, phải có sự mở rộng. Những gì con có bây giờ là không gì cả. *Khi thái độ của con trở nên mạnh mẽ nhờ thực hành tapasya, nhiều linh hồn sẽ tự động thay đổi thái độ của họ, bị con thu hút và đến với con.*

30. Thông qua sức mạnh của khoa học, thiết bị hủy diệt thế giới đã được chế tạo rất mạnh, đủ để kết thúc nhiệm vụ trong một thời gian ngắn. Giống như sức mạnh của khoa học đang tạo ra những công cụ tinh tế như thế, các con, với sức mạnh của kiến thức tâm linh (Gyan) sẽ tạo ra một bầu không khí như vậy thông qua thái độ mạnh mẽ của con, trong một khoản thời gian ngắn, trong tất cả các hướng, những làn sóng hạnh phúc của Thế giới thời kì vàng và tương lai hướng thượng của thế giới sẽ trải

rộng rất nhanh. Thế giới đã chết một nửa, bởi mọi người đã bất tỉnh trên chiếc giường hấp hối của sợ hãi. Bởi vậy, con phải trao cho họ oxy từ làn sóng của Hạnh phúc. Hai mắt con phải chứa đựng thế giới vàng và ánh sáng vàng của ngôi nhà ngọt ngào. Khi mọi người nhìn vào đó, sẽ có sự hiển lộ.

31. Trong tương lai con sẽ trải nghiệm ở mức độ lớn việc làm thế nào mà điều không thể lại dễ dàng chuyển thành điều có thể. Từ buổi ban đầu, nó đã được tiền định trong vở kịch về chướng ngại vật trên đường về nhà, và nó được tiền định để bền chí cho đến cuối cùng. Trên thực tế, chính những trở ngại này đã cho con sự trải nghiệm về việc không thể thành có thể. Bởi vì những trải nghiệm này, những trở ngại như một trò chơi; vở kịch chỉ diễn ra trò chơi của nó và giúp con đạt được thành công hoàn toàn.

32. Hãy luôn nhớ rằng đối với thế giới, đây là thời gian của mất mát, nhưng đối với các con - đây là thời gian của trao lợi ích vĩ đại. Mọi người trên thế giới chỉ thấy sự hủy diệt; nhưng với con, cùng với sự hủy diệt, đó cũng là sự thiết lập. Hãy luôn luôn giữ trong tim con những suy nghĩ hướng thượng nhất; rằng sự thiết lập như thế đã được hoàn thành.

33. Những ai đang phiền muộn tin rằng tấm màn của sự hiển lộ sẽ nhanh chóng mở ra, nhưng tấm màn chỉ mở khi những diễn viên anh hùng đã sẵn sàng lên sân khấu. Hãy tăng cường những cảm nhận thanh khiết của con cho sự chuyên hóa, nghĩa là đẩy nhanh tốc độ đạt đến sự hoàn hảo. Vào lúc này con phải có *cảm giác hài lòng dành cho cả bản thân con và tất cả các linh hồn khác.*

34. Trong tương lai, thời kỳ chuyển giao sẽ trở thành thời kỳ của những thiên thần. Thông qua những thiên thần này, những thánh thần sẽ xuất hiện. Vào thời khắc cuối cùng, sẽ có cuộc gặp gỡ của thiên thần và thánh thần. Những thánh thần đang đợi để trao vòng hoa chiến thắng cho con – những thiên thần. Trạng thái thần thánh của riêng con đang chờ đợi con. Những thánh thần sẽ tái sinh trong những cơ thể hoàn hảo, đang chờ đợi con đạt được 16 cấp độ thiên thần của sự hoàn hảo. Sau đó con sẽ quàng lên những tràng hoa của chiến thắng. Vì thế, bây giờ con hãy ấn định ngày để đeo vòng hoa này.

35. Bây giờ con phải làm bản thân trở thành hiện thân của câu thần chú vĩ đại về việc trở thành những thiên thần mà cũng sẽ biến đổi thành thánh thần. Sau đó, từ ngôi nhà ánh sáng, con sẽ nhận kiếp sinh mới như một thánh thần ở kiếp sinh đầu tiên. Con sẽ đến thời đại mới như

lần đầu tiên đến. Ngày tháng sẽ là ngày đầu tiên của tháng đầu tiên của năm đầu tiên. Vật chất cũng sẽ là những vật phẩm đầu tiên hoàn toàn thanh khiết, và vương quốc sẽ là vương quốc đầu tiên. Trạng thái vàng của con cũng là của cấp đầu tiên. Nếu có sự khác biệt thậm chí chỉ một ngày, thì nó không còn là ngày đầu tiên của tháng đầu tiên của năm đầu tiên. *Vì thế, đó là điều cần thiết cho con trong suốt một thời gian dài để xuất hiện trong thực hành về nghiệp của con: tâm ấn của sự biến đổi từ một thiên thành thành một thánh thần.* Sau đó, ở thời kỳ chuyển giao sau sự hiển lộ, thế giới sẽ được chuyên hóa.

Phần 2: Ngọn lửa phá hủy cháy lên khi nào và bằng cách nào

1. *Có một mối quan hệ rất sâu sắc giữa linh hồn Brahma và Thời gian. Linh hồn của Brahma và thời kỳ chuyển giao xảy ra cùng nhau. Nếu không có phần vai của Brahma, thì cũng không có sự chuyển giao. Khi phần vai hữu hình Brahma kết thúc, nhiều phần vai khác bắt đầu. Điều này mang thời gian đến gần hơn. Khi phần vai của Brahma kết thúc, có nghĩa là, Thời kỳ chuyển giao cũng kết thúc.*

Cũng giống như linh hồn Brahma, có mối quan hệ sâu sắc với thời gian, những linh hồn gần gũi và bước theo linh hồn Brahma cũng vậy. Mỗi hành động của họ cũng mang thời gian tới gần. Do đó, họ trở thành những đồng hồ đo chỉ số thời gian.

Trước đây, người cha thể lý đối diện trước con như một đồng hồ thời gian; nhìn vào trạng thái của ông ấy, con có thể hiểu một cái gì đó sẽ xảy ra; mọi thứ dường như đã gần bế mạc. Theo cùng cách, các con, những công cụ, cũng là những đồng hồ đo thời gian. Dựa trên trạng thái hoàn thành của các con, ngày của sự phá hủy thế giới cũ sẽ được rõ ràng.

2. Khi nào và bằng cách nào những ngọn lửa phá hủy được cháy lên? Ai sẽ trở thành những công cụ?

Shankar sẽ trở thành công cụ hay chính Người Cha sẽ tạo ra ngọn lửa hiến tế cùng với những đứa con Brahmin? Tại thời điểm đó, ngọn lửa hiến tế được tạo ra cho hoạt động thiết lập, cùng thời điểm, thông qua chính ngọn lửa hiến tế này, ngọn lửa phá hủy cũng cháy lên. Vì vậy những ngọn lửa phá hủy đang được cháy lên bởi Người Cha và các con cùng nhau.

Đây là lý do vì sao những người tham gia vào việc nhóm lửa phải trở nên hoàn hảo. Để phục vụ cho điều này, con phải trở thành một dạng lửa như Shankar; đó là, con phải tăng cường thiên định.

Khi một xác chết đang bị đốt cháy, người ta thêm lửa vào giữa để làm ngọn lửa mạnh hơn. Ngọn lửa phá hủy là ngọn lửa lớn nhất. Để làm cho nó cháy mạnh mẽ nhất, cần những linh hồn công cụ thúc đẩy cho điều đó. Họ sẽ được thúc đẩy như thế nào?

Điều đó sẽ được thực hiện bằng tay hay bằng một cái que? Thông qua sức mạnh suy nghĩ, những ngọn lửa phá hủy phải được tăng cường. *Bây giờ con phải trở thành một loại lửa và tạo ra những suy nghĩ có thể tăng cường độ của ngọn lửa của sự phá hủy; sau đó thế giới đau buồn này có thể được chuyển hóa.*

3. Để quạt ngọn lửa phá hủy ra bốn hướng, nên có sự hội tụ đặc biệt của tướng nhớ ở đây, bởi vì thông qua ngọn lửa của tướng nhớ mà ngọn lửa phá hủy được đốt lên. Ở kia là ngọn lửa của sự hủy diệt, ở đây là ngọn lửa của tướng nhớ. Đó là, một ngọn lửa được cháy lên từ một ngọn lửa khác.

4. Giống như hình thức phục vụ mở rộng và không giới hạn, phục vụ đang sử dụng hình thức tăng tốc, hãy để thái độ của con vượt lên trên một cách mãnh liệt và không giới hạn.

Khi những linh hồn của thế giới có thái độ vượt lên trên với thái độ của sự bàng quan, thì, kết quả của thái độ này là mọi thứ sẽ được hoàn thành. Để thực hiện điều này, trong lúc con vẫn còn trong ràng buộc của nghiệp, con hãy vượt lên ý thức thực hiện hành động, và duy trì trạng thái thoát nghiệp trong tương giao với mọi người.

Nếu mọi thứ bên trong con đã hòa hợp và sẵn sàng, thông qua sự sẵn sàng của con, sự phá hủy sẽ sẵn sàng, và tất cả các linh hồn đều có thể hưởng lợi ích.

5. Từ tâm trí của những linh hồn phiền muộn, âm thanh vang lên rằng sự phá hủy bây giờ sẽ diễn ra. Nhưng từ tâm trí các con, những linh hồn trao lợi ích cho thế giới,

phải có suy nghĩ nhanh chóng mang lại lợi ích cho tất cả linh hồn, để sự hoàn thành có thể diễn ra.

Con đã duy trì chúng. Giờ con phải trở thành những người đem lại lợi ích và sự giải thoát cho mọi người. Những người phải thực hiện sự phá hủy cần có sự hợp tác từ những linh hồn trao lợi ích các con. Họ yêu cầu những tín hiệu từ suy nghĩ của các con. Cho đến khi con tiếp nhận hình dạng của ngọn lửa, con không thể đưa ra tín hiệu.

Do đó, con phải chuẩn bị cho sự chuyển hóa thế giới bây giờ. *Đây là hoạt động cuối cùng thông qua hình dạng của con – một shakti. Vì vậy, hãy làm bản thân con thành hình dạng của sức mạnh, ngọn hải đăng và nhà máy phát điện.* Để kết thúc thế giới ở Thời kỳ Sắt, để chuyển hóa thành công và nói tạm biệt với Maya, con phải rào chung quanh đám tụ họp bằng sức mạnh vĩ đại của tapasya.

6. Những ai truyền cảm hứng phá hủy thế giới thời kỳ sắt, các con những linh hồn sáng lập, con phải nỗ lực trở về thế giới vô thể và mang mọi người cùng con. Thông qua sự tỉnh thức này, con phải vượt lên trên các mối quan hệ và sự hấp dẫn thông qua nhiều dạng của vật chất. Con phải trở thành người quan sát tách rời.

Nếu trong nhóm tụ họp, mỗi người đều có trạng thái vô thể, thì cảnh phá hủy thế giới cũ, cùng với cảnh chào mừng ngày sinh ra của thế giới mới sẽ được hiển thị rõ ràng.

7. Cùng với Brahma, suy nghĩ này phải được nảy sinh trong tất cả các Brahmin cùng nhau: *“Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng, và giờ, thế giới mới phải được thiết lập”*

Khi vững vàng như vậy, suy nghĩ kiên định xuất hiện lên, sẽ có sự biến đổi thế giới. Sự sáng tạo của thế giới mới sẽ được nhìn thấy bằng cách thiết thực.

Phục vụ cho điều này con cần sức mạnh của nhóm tụ họp cùng nhau. Không chỉ một, hai hay tám; mà là toàn bộ nhóm tụ họp phải cùng có một suy nghĩ này. Suy nghĩ này được tạo ra sớm, thì tiếng trống hoàn thành sẽ vang trong 1 giây.

8. Khi tất cả linh hồn của thế giới có thái độ không còn bị thu hút, sẽ có sự chuyển hóa xuyên suốt toàn cầu. Thông qua thái độ tách rời mà họ sẽ chấp nhận lời giới thiệu về người Cha.

Thái độ bàng quan sẽ trở thành nền tảng của sự chuyển hóa. Bây giờ đám đông tụ họp với sự bàng quan vô hạn sẽ trở nên mạnh mẽ để nhìn vào điều này, những linh hồn khác trải nghiệm những sóng rung động này. Sau đó, đám đông tụ họp sẽ biết ngày của sự phá hủy.

9. Sự chắc chắn, suy nghĩ quyết tâm cho chuyên hóa phải xuất hiện trong toàn bộ nhóm tụ hợp, chỉ có vậy thì bầu không khí mới được tạo nên.

10. Ở thời điểm bắt đầu, sự tụ hợp của những con sư tử cái đã trở thành công cụ cho việc thiết lập một cách dễ thấy. Họ không nghĩ; không phân vân bất cứ điều gì, họ chỉ thực hiện nó. Vì vậy, để có sự hoàn thành, một nhóm như vậy cũng phải sẵn sàng. Họ vượt lên cả sự phỉ báng và khen ngợi, sự đánh giá cao và vu khống, một nhóm với sức mạnh khoan dung.

Giống như lúc đầu, nhóm những người thực hiện lời hứa thanh khiết đã đến mảnh đất và thành lập tổ chức, bây giờ nhóm này phải đến mảnh đất của sự hoàn thành.

11. Khi con tiếp tục tự chuyên hóa bản thân, sự chuyên hóa thế giới sẽ xảy ra, bởi sự chuyên hóa thế giới chỉ có thể xảy ra thông qua sự tự chuyển đổi này. Luôn luôn duy trì nhận thức rằng lợi ích thế giới có mối quan hệ với mọi suy nghĩ của chúng ta.

Trong phạm vi tự bản thân con trở nên mạnh mẽ, thời gian cho sự chuyên hóa thế giới sẽ đến gần. Theo vở kịch, thời gian được xác định. Tuy nhiên, vở kịch được tạo ra dựa trên cơ sở nào?

Con là nền tảng của nó. Khi tất cả các con phát triển trạng thái bay liên tục, sẽ có lợi ích cho mọi người. Nhiệm vụ chuyển hóa sẽ hoàn tất. *Việc con luôn ở trong trạng thái bay nghĩa là mang lợi ích đến cho mọi người.*

12. Đừng nghĩ về ngày của sự chuyển hóa thế giới, mà hãy tự chuyển hóa bản thân và định ngày của sự chuyển hóa. Trong lúc làm cho bản thân con hoàn chỉnh, nhiệm vụ của chuyển hóa thế giới sẽ được hoàn thành.

Con là đồng hồ đo thời gian của chuyển hóa thế giới, vì vậy hãy nhìn vào bên trong bản thân và thấy còn bao nhiêu thời gian cho đêm dài vô tận.

Mặt trời mọc của sự hoàn hảo nghĩa là đã có sự sắp đặt của đêm tối. Thay vì nghĩ đến ngày của sự phá hủy, nếu tất cả Brahmin có một suy nghĩ kiên định về việc hoàn thành nhiệm vụ thiết lập, thì sự chuyển hóa là chắc chắn.

13. Thế giới của đau khổ này được chuyển hóa trên cơ sở của sự thiết lập, do đó, mọi người đang chờ đợi các con những Brahmin, là công cụ cho sự thiết lập thế giới mới bình an và hạnh phúc được hoàn thành.

Tất cả các con bận rộn trong công việc này hay còn dấn mắt mình về phía những ai thực hiện nhiệm vụ phá hủy? Những người đang thực hiện nhiệm vụ thiết lập đã được

làm công cụ châm ngòi cho ngọn lửa của phá hủy, chứ không phải những kẻ phá hủy được tạo thành công cụ để tăng cường ngọn lửa nỗ lực của những người thiết lập.

14. Mọi người muốn biết ngày giờ, và tất cả các con đang thắc mắc khi nào thế giới mới sẽ đến. Bây giờ con đã biết ba khía cạnh của thời gian, vì vậy việc biết tương lai sẽ giống như biết hiện tại. Nhưng, cơ sở để biết về tương lai là hiện tại. Ngày và giờ của tương lai sẽ tự động được hiển lộ bởi trạng thái hiện tại của những ai sẽ đến thế giới mới.

Từ khi con nói về thế giới mới, các linh hồn có quyền đến thế giới mới cũng nên có một vài điều mới mẻ bên trong bản thân. Không nên còn bất kì tâm ấn cũ, suy nghĩ, lời nói cũ, hay những hoạt động cũ nào còn trong con. Không nên có cái gì cũ trong bất kỳ điều gì.

Thậm chí, không nên có bất cứ dấu vết của bất cứ thứ gì cũ trong tâm ấn, bản tính và suy nghĩ của con. *Khi điều mới mẻ được hiển thị trong số đông hoặc hiển thị trong những linh hồn chính yếu, thì sự phá hủy thế giới cũ và ngày đến của thế giới mới sẽ rõ ràng.*

15. Bây giờ, thay vì dự đoán thời gian của sự phá hủy, hãy tham gia vào việc thiết lập. *Để có thể ra lệnh cho vật*

chất, con phải tạo ra một trạng thái mạnh mẽ. Khi tất cả Brahmin trong cuộc tụ họp có cảm xúc nhân từ của việc mang lại lợi ích thế giới và khát vọng trong trái tim họ là giải thoát mọi linh hồn khỏi sự chịu đựng, thì sự chuyển hóa thế giới sẽ diễn ra.

Con phải trở nên hoàn thiện, không thể lay chuyển và ổn định. Điều này sẽ mang lại khoảnh khắc cuối cùng.

Như một đội quân, các con phải phát triển một suy nghĩ; đó là, thông qua sự kiên định, suy nghĩ kiên định, mọi người hãy cam kết cùng nhau. Sau đó cả ngọn núi của thời kỳ sắt sẽ chuyển hóa, và con sẽ đem lại thời kỳ vàng.

Tất cả các con là hiện thân của sự hỗ trợ; những linh hồn hướng thượng nhất, những linh hồn là nền tảng của sự hoàn thành và rồi thông qua những công cụ các con, sự phá hủy và vật chất sẽ hoàn thành nhiệm vụ của nó. Do đó, thay vì dự đoán hủy diệt, hay chú ý chăm ngòi cho ngọn lửa của nó.

16. Đừng dự đoán ngày hủy diệt. Nếu con biết ngày đó, thay vì có ý thức linh hồn, con lại trở nên có ý thức ngày tháng. Con sẽ không thể vượt qua bài kiểm tra hoàn toàn.

Đây là lý do tại sao ngày tháng không được cho biết, nhưng ngày đó sẽ tự động chạm tới tất cả các con. Con

sẽ trải nghiệm nó như thể cảnh ấy xuất hiện trước mắt con. Con sẽ trải nghiệm tương lai trước trong một hình dạng rõ ràng, nhưng để cho điều đó, đôi mắt của ánh sáng thế giới phải luôn luôn mở. Nếu có chút bụi của Maya, con sẽ không thể thấy rõ ràng.

17. Không cần thiết nói cho con về ngày hủy diệt bởi ngày cuối cùng của sự phá hủy không thể định trước. Nếu ngày được xác định, chỗ của mọi người cũng được xác định. Nghĩa là, có một hàng dài những người đậu bằng danh dự.

Do đó, đừng phân vân về ngày tháng. Khi tất cả thoát khỏi sự phân vân, ngày đó sẽ đến. *Sự phá hủy sẽ chỉ xảy ra khi mọi người vượt thoát khỏi những suy nghĩ về ngày phá hủy.* Lường trước sự hủy diệt có nghĩa là con luôn nhận thức được ngày chết của chính mình. *Vì vậy, thay vì cầu nguyện cho cái chết của chính mình, hãy tạo ra hình dạng của trạng thái nhận thức của người chinh phục gắn kết và là hiện thân của sự tưởng nhớ về Một Đấng.* Một khi con đã đạt được trạng thái cuối cùng như thế, sẽ có sự phá hủy cuối cùng.

18. Chỉ sau khi toàn bộ thế giới được hiến tế trong ngọn lửa hiến tế vĩ đại này thì ngọn lửa mới được hoàn thành. Nhưng sự hiến tế thế giới cũ sẽ xảy ra chỉ khi mọi người

đã hiến tế thế giới của những suy nghĩ lãng phí hoặc suy nghĩ ô trọc của họ.

Hiến tế cuối cùng là dâng nộp ý thức về ‘Tôi’ xuất hiện từ đôi môi hay tâm trí của họ, âm thanh duy nhất nên xuất hiện là một từ ‘Baba’. Không nên có ý thức về cái tôi trong suy nghĩ cũng như trong giấc mơ; cũng không có ý thức cao ngạo của cái tôi. *Khi con tạo ra sự hiến tế đầu tiên, thì con sẽ có thể truyền cảm hứng cho người khác làm tương tự, và sau việc hiến tế thì sẽ có hoàn thành.*

19. Sự phá hủy này là phương thức để hoàn thành tất cả mong ước của mọi linh hồn. Những phương thức này sẽ được hoàn thành thông qua nỗ lực tâm linh của con.

Suy nghĩ nên xuất hiện bây giờ là nên có lợi ích cho tất cả linh hồn. Tất cả linh hồn tuyệt vọng, đau buồn và bất an sẽ được chúc phúc về bình an và hạnh phúc liên tục thông qua Người Cha, và sẽ có thể trở về nhà.

Dựa theo sự sát sao của thời gian, nhận thức này cần được tăng cường, bởi vì thông qua suy nghĩ hoặc nhận thức này, ngọn lửa của sự phá hủy sẽ bùng lên và mọi người sẽ nhận được lợi ích.

20. Có sự khác biệt giữa sự phá hủy vĩ đại và sự diễn tập cho phá hủy. Sự phá hủy vĩ đại nghĩa là hoàn toàn

chuyên hóa. Đối với Shankar, người ta nói rằng Ông ấy đã mở mắt và ngay lập tức có sự hủy diệt. Đây là biểu tượng của hành động của hình ảnh phá hủy.

Bây giờ là thời điểm kết thúc. Nếu con chưa chấp nhận những hình dạng đáng sợ của Nghiệp tiêu cực của chính mình và những người thực hiện ác nghiệp, con sẽ không thể đổi đầu. Bây giờ không phải là thời gian để chứa đựng chúng. Con phải hủy đi những thói tật của con, những suy nghĩ lãng phí, những hành động và hành vi tiêu cực của con – không chứa chấp chúng nữa.

Chỉ khi con trở thành hình ảnh của sự phá hủy sẽ có sự phá hủy thế giới cũ.

21. Cho đến khi cái đuôi của sự gắn kết, từ bản tính cũ của con bị đốt, thế giới cũ của Lanka không thể bắt lửa. Khi tất cả những chiến binh vĩ đại đang cháy trong ngọn lửa yêu thương thì thế giới cũ có thể được chuyển hóa.

22. Những linh hồn chịu trách nhiệm cho sự phá hủy đang phát minh ra những công cụ mạnh mẽ đến nỗi sự phá hủy có thể hoàn thành dễ dàng và toàn bộ.

Con cũng là những chiến binh vĩ đại, nhà phát minh ra sức mạnh của sự tĩnh lặng. *Con phải lập ra những kế hoạch như vậy cho toàn bộ chuyển hóa của thế giới, theo đó mọi người*

có thể nhận được của thừa kế của giải thoát và giải thoát trong cuộc sống trong một giây. Họ trải nghiệm sự thay đổi ngay lập tức từ đau khổ thành hạnh phúc, từ bất lực thành mạnh mẽ, và từ bất an thành bình an.

23. Ở Ấn độ sẽ có nội chiến. Bom hạt nhân sẽ không có tác dụng ở đây. Do đó, trong khi nhìn thấy những cảnh hay nghe những tin tức về nội chiến, thay vì lo sợ, hãy trở nên mạnh mẽ trong kiến thức của vở kịch đã định sẵn và tiếp tục trao sức mạnh cho người khác.

Mọi người trên thế giới sẽ sợ hãi, nhưng con sẽ làm đây những linh hồn này bằng sức mạnh. Bất cứ ai đến liên lạc với con, trao họ sự hiến tặng của bình an và tất cả các sức mạnh.

Bất kể hoàn cảnh nào đi nữa, hạnh phúc của con không bao giờ bị mất.

Phần 3: Cảnh lúc hoại tàn

1. Vào lúc phá hủy, 5 yếu tố vật chất sẽ tiếp nhận hình dạng đáng sợ nhất của nó. Một mặt, các yếu tố vật chất sẽ có hình dạng khủng khiếp nhất của nó, mặt khác, bởi vì đây là sự sụp đổ của 5 thói tật nên các yếu tố này cũng sẽ gánh vác hình dạng cực kỳ dữ dội của chúng. Tất cả sẽ đánh một trận chiến cuối cùng.

Tất cả linh hồn sẽ thể hiện bản thân theo nhiều cách khác nhau. Ảnh hưởng của những linh hồn ô trọc sẽ gia tăng. Những linh hồn thờ cúng sẽ cầu gọi theo nhiều cách. Cùng với nhau, những tâm ấn cũ sẽ tận dụng những cơ hội của nó.

Một số người bị tấn công bởi bệnh tật. Một số bị tấn công bởi sự ràng buộc trong những mối quan hệ. Một số bị tấn công thông qua hình dạng của suy nghĩ lãng phí. Đối với một số khác, điều này xảy ra thông qua sự bất cân, và một số thì thông qua sự biếng nhác. Tất cả mọi hướng sẽ có bầu không khí biến động.

2. Theo mọi hướng, tiếng khóc đau buồn sẽ gia tăng. Càng có nhiều công cụ cho hạnh phúc, càng có nhiều nỗi buồn con người phải trải qua. Cho dù một giọt hạnh phúc nhỏ nhất cũng không thể tìm thấy.

Tại thời điểm như vậy, thực thể duy nhất hiển lộ hỗ trợ sẽ chỉ là Một người Cha và những đứa con của Người Cha ấy. Trong bóng tối bao trùm khắp nơi, sẽ chỉ thấy được ngọn hải đăng. Vào lúc đó sẽ cần những linh hồn đã thực hành trao ánh sáng và sức mạnh.

3. Trong tương lai, vật chất sẽ bùng nổ thông qua rất nhiều thảm họa tự nhiên. Vì là thiên tai nên dù có tiền nhưng tiền lại không hữu dụng. Mặc dù có thiết bị, nó lại không đem lợi ích gì cho ai. Vào lúc đó, một giọt nước cũng không có. Thậm chí con xin dâng nhẫn vàng, con cũng không thể có một ly nước. Bởi vì thảm họa tự nhiên, hạt cũng không ăn được.

Chỉ khi con người hoàn toàn mất hết hy vọng và không còn trông chờ vào các thiết bị máy móc hay tiền bạc, thì ai đó nên trao cho họ sức mạnh và bình an để vượt qua những thảm họa này. *Nhiều người sẽ đến níu lấy con theo cách này. Vào lúc đó, con cần hoàn thành mọi mong ước trong trái tim họ.*

Tất cả kỳ thi này cũng sẽ đến đối mặt với con. Con cần lòng can đảm vĩ đại để chịu được những bài kiểm tra này. Tại thời điểm đó, con có thể tưởng nhớ hay không, hay con sẽ khát khô cả họng? Nếu tất cả các giếng đều

cạn khô, con sẽ làm gì? Tại thời điểm như vậy, con – đứa con của Linh hồn Tối Cao sẽ luôn luôn được bảo vệ.

4. Cuối cùng, tất cả yếu tố vật chất sẽ trở thành sự trao tặng cho con, những linh hồn đã trao sự hợp tác. Đại dương sẽ trao sự giàu có và các dụng cụ từ khắp nơi trên thế giới, ký gửi chúng trên mảnh đất Bharat như là sự hợp tác của Đại dương dành cho con.

Động đất, trong sự biến động của nó, sẽ mang lại tất cả nguyên liệu giá trị cho con – những linh hồn hướng thượng và tập hợp chúng cùng một chỗ ở Bharat như một sự hợp tác với con. Mưa sẽ như người hầu của con, giúp con làm sạch mảnh đất này. Một số rác rưởi thì bị gió cuốn đi. Một số thì bị mưa cuốn trôi.

Sức mạnh chân lý của con sẽ thanh lọc vật chất, thời gian, mọi mối quan hệ, tâm ấn, thức ăn và trong tương giao với mọi người. Mọi nhãn dán và dấu vết ô trọc sẽ bị loại bỏ.

5. *Khi các giác quan hợp tác với con, tâm trí – trí tuệ - tâm ấn của con nghe theo lệnh của con, thì vật chất sẽ tuân theo lệnh từ suy nghĩ của con.*

6. Con phải có trạng thái thiền định cao độ, mạnh mẽ và hướng thượng để mọi người có cùng suy nghĩ cùng lúc. Suy nghĩ chuyển hóa trong 1 giây tạo ra phản ứng tức thì

từ vật chất. Thông qua suy nghĩ mạnh mẽ từ nhóm tụ họp các con, thế giới cũ này sẽ chuyển hóa thành thế giới mới.

7. Vào thời điểm phá hủy, một mặt, tiếng trống của sự hoàn thành sẽ được nghe; mặt khác, sự chào mừng thế giới mới cũng được nhìn thấy.

Ở giữa đỉnh điểm của sự hủy diệt, khắp bốn phương, một phần tư sẽ là đất liền và ba phần tư còn lại sẽ bị chìm trong nước.

Sau này, bởi vì có nhiều mảnh đất nên sẽ có nhiều lối sống được hình thành. Khi tất cả các lối sống hoàn tất, thì nhiều mảnh đất trở thành hòn đảo: những nơi để viếng thăm.

8. Vào thời điểm phá hủy, toàn bộ Úc sẽ trở thành chỉ một hòn đảo. Một số vùng sẽ ở dưới nước, một số thì nổi lên trên, nhưng con sẽ được an toàn. Trước khi bị tàn phá, thông tin sẽ đến với con. *Chỉ khi con đến nơi an toàn thì sự phá hủy bắt đầu.*

Có lời ca rằng ở giữa những ngọn lửa, những con mèo con vẫn không bị nguy hiểm. Vì vậy những đứa con luôn tưởng nhớ Người Cha sẽ không bị hủy hoại trong thời

gian hoại tàn. Con sẽ tự rời bỏ cơ thể của con bởi chính nguyện vọng của mình, và không ở giữa cảnh phá hủy.

9. Một mặt, sẽ có sự hỗn loạn cực độ của phá hủy; mặt khác, âm thanh của kiếp sinh đầu tiên của hoàng tử đầu tiên, Krishna, sẽ vang lên. Cậu ấy sẽ không phải ngồi trên một chiếc lá trôi nổi, mặc dù đó là sau cơn lũ, Shri Krishna đến trên một chiếc lá như họ mô tả. Đó là bởi vì ba phần tư của bề mặt trái đất bị ngập, vào lúc đó Bharat trở thành Paristhan – mảnh đất được nhìn thấy như một cái lá.

Ở giữa trận lụt, âm thanh của kiếp sinh của chiếc lá đầu tiên, linh hồn đầu tiên được vang vọng khắp nơi: rằng hoàng tử đầu tiên đã hiển lộ; rằng cậu ấy đã chào đời. Họ cho thấy thành phố vàng Dwarka vươn lên từ giữa mặt nước. Có một bí mật phía sau điều này. Bởi vì thành phố này nằm ở giữa vùng đất mà ba phần tư của nó đang ở trong nước, họ cho thấy thành phố vươn lên từ ở giữa mặt nước.

Vào lúc đó âm thanh khái hoàn của sự ra đời của hoàng tử đầu tiên vang lên. Cảnh ra đời của hoàng tử đầu tiên cùng tiếng trống của sự phá hủy vĩ đại của thế giới cũ sẽ vang lên đồng thời.

10. Toàn bộ thế giới sẽ trải qua hoại tàn; lửa sẽ lan tràn xung quanh và mưa thì xối xả. Sẽ có sóng thần.

Bombay, nơi trước đây chưa tồn tại như thành phố lớn mà chỉ là một làng chài nhỏ, và bây giờ là mảnh đất khai hoang, sẽ trở về với đại dương.

Lịch sử sẽ lặp lại. Sẽ không có nơi ở bên bờ đại dương. Ở thời kỳ vàng, nơi những thánh thần xây dựng cung điện sẽ ở trên bờ của những dòng sông ngọt ngào. Châu Mĩ sẽ bị phá hủy bởi một quả bom duy nhất.

11. Ngày tháng trôi đi, những con người thịnh vượng đã trở nên nghèo.

Thiên tai sẽ xảy ra. Sẽ có mưa xối xả, và mọi mảnh đất nông nghiệp thì bị ngập lụt. Thảm họa thiên nhiên sẽ đến, mọi người cầu gọi hành động của Thượng đế. Trí tuệ hiểu rằng hoại tàn dĩ nhiên phải xảy ra.

Ở phương Tây, bom nguyên tử đã sẵn sàng. Cái chết sẽ xảy ra ở đó trước tiên. Nơi đây, Ấn độ, đổ máu vô cơ sẽ được nhớ tới cùng với những thảm họa tự nhiên.

Đề chúng kiến những cảnh như vậy, đòi hỏi con một sự can đảm vĩ đại.

Part 4: Sự an toàn trong quá trình phá hủy thông qua ý thức hướng thượng và hoạt động hướng thượng

1. Khi những ngọn lửa được đốt lên từ bốn phương, hoạt động quan trọng nhất của con – những linh hồn hướng thượng sẽ là sự yên tĩnh bình an. Đó là, con phải trao sức mạnh. Vào lúc đó, mỗi cá nhân sẽ đòi hỏi sức mạnh khác nhau. Một số sẽ cần sức mạnh khoan dung, một số cần sức mạnh đóng gói, một số cần sức mạnh phân định và một số sẽ muốn sự tự do.

Để hoàn thành mong ước của họ, vào lúc ấy, con cần sức mạnh để giúp những linh hồn bất an chỉ trong một giây thông qua giới thiệu Người Cha. Giờ con phải tích lũy những sức mạnh này. Còn ngược lại, thì con làm sao có thể hiến tặng cho đời vào lúc ấy?

Con phải tích lũy một kho đầy để con cũng có thể hỗ trợ cho bản thân trên nền tảng sức mạnh của riêng con, cũng như có đủ sức mạnh trao cho người khác đến mức không ai bị tước đoạt.

2. Bây giờ còn rất ít thời gian. Con phải phục vụ cho các linh hồn, bầu không khí, vật chất, tất cả mọi người. Con phải chỉ cho những linh hồn lang thang đích đến của họ. Con phải trao sự giải thoát hay giải thoát cuộc sống cho mọi linh hồn.

Vì vậy, trong thời gian còn lại, con phải dùng mọi thứ con có để phục vụ.

Mỗi giây, mỗi khoảnh khắc phải được hiến dâng cho lợi ích thế giới. Lợi ích cá nhân tự động kết hợp với lợi ích thế giới. Con phải tìm giải pháp cho mọi vấn đề của mọi linh hồn. Và vì vậy, các vấn đề sẽ không có đủ can đảm đến trước con. Mỏ neo của các vấn đề sẽ được nhắc lên.

3. Vào thời gian phá hủy, nhiệm vụ tổng chuyển hóa vật chất và làm suy nhược những linh hồn có tâm ấn ô trọc bằng cách nào đó phải được thực hiện.

Tuy nhiên, sóng rung động của những linh hồn trải nghiệm cái chết đột ngột, yếu mệnh, chết hàng loạt sẽ ô trọc cực độ đang diễn ra. Để con hoàn thành nhiệm vụ lớn là chuyển hóa những linh hồn đó ngay giữa bầu không khí giết chóc những linh hồn vô tội, để con giữ an toàn khỏi sóng rung động đó, đồng thời trao được sự hợp tác với những linh hồn đó, *con phải làm cho tâm trí con mạnh mẽ.*

4. Tại một thời điểm, thông qua sức mạnh đóng gói, con cần thực hành đặt dấu chấm hết. Để làm được, con phải có thực hành đặc biệt, đó là một khoảnh khắc có cơ thể,

khoảnh khắc tiếp theo là cơ thể tinh tế, tiếp theo nữa là vô thể.

Một khi con đạt được thực hành này trong một thời gian dài, con sẽ có thể vượt qua bài thi của thời gian. Bây giờ hãy chuẩn bị sẵn sàng cho khoảng thời gian như vậy.

5. Trách nhiệm gia đình của con giờ đây đã trở nên rất rộng, nhưng trong khi thực hiện trách nhiệm, trí tuệ con cần phải rộng, để con có thể hoàn thành nhiều nhiệm vụ chỉ trong một giây.

Con phải có khả năng hợp nhất sự mở rộng phục vụ này và tăng cường thực hành để vượt bậc. Một khoảnh khắc, con trao hướng dẫn, khoảnh khắc tiếp theo con trải nghiệm trạng thái vô thể.

Thực hành này khiến mọi người có linh ảnh về trạng thái thiên thần của con.

Thông qua điều này mà cảnh hiển lộ sẽ được hiển thị. Thực hành này cũng là công cụ dành cho sự an toàn của con vào lúc cuối.

6. Tại thời điểm phá hủy, để an toàn cho chính con, đường của trí tuệ con phải thật rõ ràng. Tiếp nữa, con phải có thực hành đáng kể để trở nên vô thể.

Bất cứ khi nào tình huống phát sinh, con nên trở nên vô thể. Thông qua thực hành này, khi suy nghĩ nảy sinh trong con rằng hãy rời bỏ cơ thể, vào lúc có suy nghĩ đó, con sẽ rời bỏ.

Bất cứ ai đã yêu và hợp tác trong thời gian dài thì chắc chắn nhận được sự giúp đỡ vào lúc cuối. Cũng giống như con loại bỏ một số thứ trong tủ quần áo, con cũng sẽ bỏ được bộ y phục này của cơ thể.

7. Trong chừng mực mà trí tuệ của con sáng suốt, con sẽ có thể nắm bắt được sự chỉ dẫn của Người cha rõ ràng. Trong lúc đường của trí tuệ con rõ ràng, con sẽ nhận được cú chạm và những sức mạnh của con sẽ tăng vì sự tiến bộ của con, vì sự mở rộng của phục vụ và vì trao lợi ích cho mọi linh hồn:

Đây là những phương tiện chính xác để phục vụ linh hồn này vào thời điểm này hoặc cho sự tiến bộ của chính con. Để phục vụ cho điều đó, con phải tăng tâm ấn tiết kiệm và luôn nhớ đến chỉ Một Đấng. Từ lúc này hãy gia tăng thực hành

này. Rồi sau đó, kết quả của việc thực hành là con sẽ đạt được sự giải thoát và cứu rỗi hướng thượng.

Đừng nghĩ rằng vẫn còn chút thời gian cho đến khi phá hủy, bởi vì sau đó con sẽ không có khả năng thực hiện nỗ lực tâm linh – con sẽ yếu đi. Vào lúc cuối con sẽ vào cuộc chiến, và rồi con sẽ phải về thời kỳ Bạc.

8. Để giữ an toàn khi tất cả các bên có những cảnh hoại tàn đáng sợ, đường của trí tuệ con cần phải rõ. Con phải loại bỏ mọi gấn kết.

Những ai đã hủy mọi gấn kết sẽ nhận được cú chạm trước phá hủy, và sẽ có thể tới nơi an toàn. Lúc đó, sẽ không thể liên lạc với con bằng điện thoại hay điện tín, nhưng cuộc gọi sẽ chạm tới những người có đường của trí tuệ rõ ràng.

Tình huống như vậy sẽ xuất hiện như thể chuyển tàu mà con bắt sẽ là chuyển tàu sắp chạy, và không còn chuyển tàu nào khác sau đó.

Nếu đường của con rõ ràng con sẽ nhận được thiết bị mà con cần. Còn không thì con sẽ mắc kẹt ở đâu đó. Do đó, con cần thực hành tưởng nhớ liên tục trong một thời gian dài.

Tương như là một chiếc khiên bảo vệ, và ai có một chiếc khiên sẽ luôn luôn được an toàn.

9. Ngay cả bây giờ, nếu bất cứ thiên tai hay tình huống nào xảy ra, nó sẽ xảy ra đột ngột. Ngày cứ trôi đi, những biến động của những thiên tai đột ngột này sẽ tăng cao. Chúng sẽ không bớt nghiêm trọng đi mà còn tồi tệ hơn nữa.

Để được an toàn khỏi những thảm họa này, cần thiết phải có sức mạnh hợp nhất và sức mạnh đóng gói, để trí tuệ của con không bị thu hút bởi bất cứ đâu.

Với Con, chỉ có Con và Baba. Trí tuệ con phải đi đến nơi nào thì đó là nơi nó nên đi. Đừng đi sâu vào những câu hỏi tại sao, thế nào, cái gì xảy ra vậy, nó sẽ xảy ra như thế nào, điều này không nên xảy ra, hoặc là làm sao để nó xảy ra. Đừng nghĩ theo cách này.

Để có trạng thái bay, con cần một cái phanh để dừng thật mạnh mẽ. Con phải có khả năng chuyển hóa tiêu cực thành tích cực trong một giây.

10. Con không thể dựa vào thời điểm cuối cùng, vì vậy con phải luôn sẵn sàng. Trạng thái ý thức của con phải

luôn vượt lên: luôn luôn tách rời, không có suy nghĩ tiêu cực và suy nghĩ lãng phí.

11. Trong thế giới cũ, bất kể ai đó có thể hưởng thụ bao nhiêu, người đó vẫn già. Vì vậy họ phải được chuyển hóa. Tất cả những gì con phải làm là không lo lắng. Con không bao giờ biết liệu có ai đó sẽ vẫn ở đây vào ngày mai, con thậm chí không nên có mối quan tâm này. Bất cứ điều gì xảy ra đều tốt cả.

Với Brahmin mọi thứ đều tốt. Không gì xấu. Không ai có thể lấy đi vương quốc của các con.

12. Trở nên luôn sẵn sàng là phương thức của an toàn. Khi con có thời gian, con hãy thưởng thức những khoảnh khắc của thời kỳ chuyển giao trọn vẹn.

Nhưng con vẫn phải luôn sẵn sàng, bởi vì con sẽ không bao giờ biết trước ngày cuối cùng của sự phá hủy. Nó sẽ diễn ra đột ngột. Nếu con không luôn sẵn sàng, con sẽ bị lừa dối.

Luôn luôn nhớ rằng Người Cha và Con luôn luôn cùng nhau. Giống như Người cha hoàn hảo, những ai cùng với Cha cũng trở nên hoàn hảo. Khi con trải nghiệm sự đồng hành, thật dễ dàng để con trở thành một yogi liên tục.

Các con luôn luôn cùng với Cha, con sẽ luôn luôn cùng với Cha, và con sẽ trở về ngôi nhà ngọt ngào cùng Cha. Nếu con đơn giản chỉ trong một đám rước hoặc một đám đông, con sẽ theo sau muộn hơn nữa. Chỉ những ai ngang bằng với Cha mới đi cùng Cha.

13. “Chuyện gì sẽ xảy ra? Xảy ra như thế nào? Tôi không biết bao nhiêu năm nữa mới bị hủy diệt. Liệu có phải là 10 năm nữa hay 40 năm nữa không?”

Đừng nghĩ rằng con có lẽ nên tích lũy thêm tiền bạc. Con phải trở thành người phá bỏ mọi gắn kết và ghi nhớ mình là một người được ủy thác. Lưu ý những thu nhập của con, đừng rơi vào làn sóng phiền muộn khi vun vén của cải.

Bất kể điều gì xảy ra, hãy giữ tự do khỏi lo lắng. Không còn có cái tên hay dấu vết của sự bất an.

14. Hãy luôn sẵn sàng và hoàn thành điều đó, theo vở kịch, tài khoản của cơ thể này thậm chí được kết thúc hôm nay, con sẽ đậu bằng danh dự. Đừng có nghĩ rằng chúng ta chỉ là những người trẻ, và chúng ta không thể là những người phải ra đi. Cũng như, đừng nghĩ rằng con còn nhiều thời gian lắm.

Có nhiều đũa tin rằng con sẽ tiếp tục đến năm 2000. Dầu thế nào, câu hỏi về sự phá hủy thế giới là một vấn đề, và việc con giữ cho bản thân luôn luôn sẵn sàng là vấn đề khác.

15. Trong vở kịch này, nhiều linh hồn khác nhau có nhiều phần vai khác nhau. Do đó, đừng nghĩ rằng phần vai của mình thì không phải là trong nhóm tiên phong hoặc là phần vai của mình là sau lúc hoại tàn.

Có một số linh hồn có phần vai này, nhưng con phải luôn trong trạng thái sẵn sàng để nếu con thậm chí sống thêm hai mươi năm nữa, cũng không vấn đề gì.

Tuy nhiên, con đừng sống trên nền tảng như vậy, bằng không dấu vết của bất cẩn sẽ nảy sinh.

16. Vào thời gian phá hủy, các con cần phải làm là thiết lập sóng không dây của mình trật tự. Bộ thu sóng sẽ nhận sóng không thói tậ. Thông qua sóng của con thiết lập, thông điệp chạm tới con để con đến ngay lập tức.

Nếu con không làm cho sóng của mình có trật tự, con sẽ không nhận được chỉ dẫn. Con sẽ không nhận thông điệp thông qua thiết bị vật lý. Một trí tuệ không thói tậ là cơ

chế duy nhất để con có thể nhận được lời chỉ dẫn cuối cùng.

Do đó, con phải rất nhanh chuẩn bị để hoàn toàn không còn thời tậ.

17. Công cụ cho sự an toàn chính là sức mạnh của tâm trí con. Thông qua sức mạnh này, con có thể trở thành công cụ làm cho khoảnh khắc cuối cùng có lợi. Tuy nhiên, nếu con không có một đường rõ ràng với một Đấng, con không tích lũy sức mạnh từ những suy nghĩ hướng thượng, thì những điểm yếu của con mang hình dạng của sự ă năn và sẽ theo con như linh hồn quỷ dữ.

Khi con đi vào nhận thức yếu đuối, nỗi sợ được trải nghiệm dưới hình dạng của quỷ. *Vì vậy bây giờ, để có phục vụ không giới hạn và sự an toàn chính con, con phải tích lũy sức mạnh can đảm và sức mạnh tâm trí.*

18. Vào thời gian phá hủy, con sẽ nhận lệnh của con trong một giây. Lệnh đến từ Người Cha. Cha sẽ không nói cho con ngày tháng Cha trao nó. Nếu Cha nói với con ngày tháng, mọi người sẽ vượt qua ở vị trí đầu tiên.

Ở đây, câu hỏi duy nhất chỉ là về ngày tháng nhưng nó sẽ đến đột ngột.

Nếu con được yêu cầu ở đây, những đứa trẻ của con, nhà riêng hay nơi con phục vụ không nên được tưởng nhớ. Do vậy, con phải là một công cụ, tách rời, và sẵn sàng cho phục vụ.

Khi con nhận được dấu hiệu từ Người cha, con đừng nghĩ gì thêm nữa.

19. Vào khoảnh khắc cuối, kỳ kiểm tra cuối cùng, những tình huống đáng kinh ngạc nhất sẽ đến với con trong hình dạng những bài kiểm tra. Điều này sẽ quyết định liệu con đậu hay rớt. Thậm chí dẫu con không muốn thì những câu hỏi vẫn nảy sinh trong trí tuệ của con. Điều này tự là bài kiểm tra. Bài kiểm tra sẽ kéo dài trong một giây.

20. Giấy xác định kết quả cuối cùng của con sẽ không dành cho vài giây hay vài phút. Trong một bầu không khí tuyệt đối hỗn loạn, từ các hướng, chỗ của con sẽ được xác định bởi khả năng ổn định của con.

Nếu con mất nhiều thời gian để ổn định trong những tình huống biến động, thì vào lúc hoàn thành con không thể vượt qua bài thi. Do vậy, con cần thực hành bài tập tâm linh này.

21. Những đứa con có niềm tin vào trí tuệ, và những ai biết rằng tương lai là chắc chắn, sẽ luôn vô lo. Mọi người hay sợ là khi sự phá hủy đến, họ sẽ không biết cái gì xảy ra. Con thì vô lo, bởi con biết sự thiết lập sẽ xảy ra cùng lúc.

Có một sự khác biệt rất lớn giữa không thể và có thể. Trước mặt con, mặt trời vàng của thế giới vàng đang mọc, trong khi đó họ bắt đầu ở những đám mây đen của phá hủy.

Bây giờ, bởi thời gian đã gần kề, tất cả các con đang đeo vào những lắc chân vang lên hạnh phúc liên tục. *Con tiếp tục nhảy múa, con biết rằng ngày hôm nay là của thế giới cũ và ngày mai sẽ là của thế giới vàng ròn.*

Ngày hôm nay và ngày mai đã đến sự gần kề này cùng nhau.

22. Thông qua thiên nhiên, nhiều thử thách khủng khiếp và nguy hiểm cực độ sẽ đến. Chúng sẽ đến để quấy rối trạng thái tâm trí của con.

Nếu thấy những tình huống này, con có hơi bực mình một chút và nảy ra câu hỏi : “Cái gì vậy? Cái này là cái gì?”, con sẽ rớt.

Bất kỳ điều gì đến, âm thanh vang lên từ bên trong là “Wah! Vỡ kịch ngọt ngào.”

Con không nên thắc mắc chuyện gì đã xảy ra. Con phải trở nên mạnh mẽ, bởi vì những ngày thảm họa của thiên tai sẽ gia tăng.

Con nên có một trạng thái như vậy để không có bất cứ biến động nào trong suy nghĩ của con. Bài kiểm tra của một giây đang đến với con. Lúc đó, nếu con bị phân tán trong việc chuẩn bị sẵn sàng, thì kết quả sẽ ra đi vào lúc ấy.

Vì vậy, con phải đậu trong một giây. Con phải thực hành cho điều này.

23. Trong tương lai, thời gian mỏng manh đến như thế, con sẽ không thể có một chuyến bay. Con sẽ cần được thực hành những chuyến đi bằng cơ thể tinh tế bên trong. Vào thời gian như thế, khi con tách rời cơ thể và du hành vòng quanh, điều này sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Họ sẽ trải nghiệm một thiên thần đang đến với họ, như những ngày này họ đang thấy đĩa bay.

Theo cùng cách, họ sẽ bắt đầu thấy hình dạng thiên thần của con từ muôn hướng. Họ bắt đầu nghiên cứu về điều này.

24. Trước phá hủy, con cần có ý thức hướng thượng của trạng thái bay. Chỉ với trạng thái bay, con đạt được trạng thái thoát nghiệp. Đây là trạng thái cho những ai là người tạo ra vận may và trao phước lành.

Thông qua điều này, mọi người sẽ có những linh ảnh của những thiên thần chuyển động hay của thánh thần. Đây là trạng thái sẽ trở thành công cụ cho sự an toàn của con vào lúc cuối cùng.

25. Trong lúc thời gian của phá hủy đến gần, con phải trở nên gần với sự đặc biệt của mình để trở thành những thánh thần của thời kỳ vàng. *Dành cho những ai nỗ lực cường độ, những linh hồn đã trở nên hoàn chỉnh, sự phá hủy phải diễn ra để có thể làm con trải nghiệm thế giới hoàn hảo và vật chất ở hình dạng thanh khiết nhất.*

Thay vì đếm từng khoảnh khắc hoại tàn, lần nữa và lần nữa con phải đếm những phẩm chất trở nên ngang bằng với người cha để trở nên thanh khiết hoàn hảo.

26. Sự phá hủy được gọi đúng vào khoảnh khắc cuối cùng. Nếu con nỗ lực lúc đó, con không thể tạo ra vận may lâu dài. Vì vậy, hãy có kiến thức. Không nên chỉ tính toán cho năm 2000.

Tài khoản của nỗ lực tâm linh là một phần riêng biệt với tài khoản về sự chuyên hóa thế giới. Con không nên nghĩ rằng cho chỉ có 14 hay 18 năm để làm, hoặc là nó sẽ vào năm 1998 hay 1999.

Hiểu biết về nỗ lực tâm linh của mình và tài khoản của những thành quả nỗ lực ấy, gia tăng tốc độ của con.

27. Vào lúc phá hủy, con không nên nhớ tới bất cứ điều gì. Con phải trở thành một hoàng đế vô lo. Thậm chí cơ thể của chính con không còn là của con, thì còn cái gì khác là của con?

Con đã trao cơ thể, tâm trí, của cải – mọi thứ.

Một khi con có suy nghĩ : “Mọi thứ thuộc về Người”, là con đã luôn sẵn sàng. Đó là thực hành trở nên tách rời và yêu thương, những điều đem lại cho con một thứ hạng cao.

Nỗ lực dễ nhất chính là thái độ trở thành một công cụ. Bằng việc hiểu chính con là một công cụ, con sẽ nhớ đến Một Đấng, Người đã tạo con thành một công cụ; và vì vậy con sẽ đậu kỳ thi.

28. Một công việc đặc biệt của cuộc đời Brahmin chính là chuyển hóa thế giới thông qua thái độ, lời nói và hành động của con. Con đừng chờ đợi sự hoại tàn.

Việc phá hủy là một sáng tạo, và các con là những nhà sáng tạo. Do đó, bất cứ điều gì con cảm thấy thiếu trong chính mình, con hãy bù đắp nhanh chóng. *Trở nên hoàn thành nghĩa là kết thúc hoàn toàn mọi yếu kém.*

Bây giờ con phải tăng cường tốc độ chuyển hóa cá nhân bởi vì con cần sự chuyển hóa trong một thời gian dài. Nếu thực hành của con chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, con chỉ có thể duy trì sự chuyển hóa của con trong thời gian ngắn ngủi. Con sẽ phải nỗ lực.

29. Hãy nói tin tốt cho mọi linh hồn phiền muộn và bất an rằng con sẽ cứu họ khỏi sự yếu mệnh trong hai mươi mốt kiếp sinh. Lúc này con người sợ hãi điều đó. Họ ăn và ngủ trong nỗi sợ.

Nói những vấn đề vui vẻ như vậy để những linh hồn này thoát khỏi sự sợ hãi. Thậm chí, khi con phải rời bỏ cơ thể, con cũng không ra đi trong nỗi sợ bởi con sẽ có được niềm hạnh phúc của những người đã cứu người khác thoát khỏi sự yếu mệnh. Một số thứ sẽ đi cùng con, con sẽ không đi mà không có gì.

30. Con phải hoàn toàn không sợ hãi. Với hình dạng của ngọn lửa, con phải đốt bỏ tạp chất trong vật chất và linh hồn.

Đây là nhiệm vụ vĩ đại, nhiệm vụ chỉ có thể hoàn thành với tốc độ nhanh. Đến bây giờ, thông điệp thậm chí vẫn chưa đến được với mọi người, chứ nói gì tới vật chất. *Con phải tăng tốc để có các trung tâm trên mọi nẻo đường. Hoàn cảnh sẽ đến mức mọi người sẽ không thể di chuyển từ đường này đến đường khác. Họ sẽ không thể nhìn thấy nhau. Vì vậy, trong mỗi căn nhà và trên mỗi con đường nên có nơi để phục vụ.*

30. Cảnh và bài thi vào lúc phá hủy đòi hỏi sức mạnh khoan dung lớn nhất để vượt qua. Con phải tạo nên trạng thái vững vàng, không thể lay chuyển.

31. Để đối mặt với mọi trường hợp có thể xảy ra, con cần có trạng thái của ngọn hải đăng. Thực hành hình dạng ánh sáng khi con di chuyển.

Hãy quên đi hoàn toàn cơ thể của con. Nếu con phải làm một vài việc, đi đâu đó hay nói gì, hãy dùng hình dạng tinh tế của con như một công cụ. Dùng bộ trang phục của con khi con phải thực hiện vai trò của mình. Khi đã xong

nhiệm vụ, con có thể bỏ nó đi. Vì vậy, trong một giây nhận bộ trang phục của mình, và trong giây kế tiếp thì trở nên tách rời.

32. Tại thời điểm phá hủy, hình dạng ánh sáng sẽ trao cho con nhiều sự giúp đỡ.

Mặc kệ thái độ của ai đó đến trước con, họ sẽ không thấy cơ thể con, nhưng ánh sáng linh hồn bên trong thì phát sáng.

Bất kỳ lúc nào con nhìn vào ánh sáng cực mạnh, mọi thứ khác đều biến mất.

Theo cùng cách, cường độ ánh sáng bên trong linh hồn các con sẽ ngăn chặn họ trông thấy con cho dù họ đang nhìn về phía cơ thể của con.

Khi họ không thể nhìn thấy cơ thể con, linh ảnh và thái độ ô trọc của họ sẽ tự động bị hủy hoại.

Bài kiểm tra này sẽ đến với con. Con phải vượt qua mọi tình huống.

33. Hãy luôn nhận thức rằng bất cứ lúc nào cơ thể của con cũng có thể hoại tàn. Với thái độ này, tại thời điểm phá hủy, trí tuệ con sẽ tự động yêu thương.

Khi khoảnh khắc hoại tàn đến, những người thiếu kiến thức nhớ về Người Cha nhưng không có sự giới thiệu của Người sẽ không thể kết nối với tình yêu của Người.

Nếu con luôn luôn duy trì nhận thức rằng đây không chỉ là cuộc đời cuối cùng của con, mà là khoảnh khắc cuối cùng của con, thì con sẽ không nhớ tới ai khác.

34. Bất kỳ tình huống hay cảnh tượng nào xuất hiện đều phải thay đổi, bởi vở kịch là trò chơi của đổi thay.

Con nói với mọi người rằng sự phá hủy là chắc chắn; rằng mọi người phải trở về thế giới của giải thoát. Tuy nhiên, họ phải giải quyết nghiệp tiêu cực của họ trên nền tảng của kiến thức và tưởng nhớ trước khi sự phá hủy xảy ra, sau đó họ sẽ được giải thoát khỏi khổ đau. Mọi người đều phải ra đi. Cho dù ai làm bất cứ điều gì, họ sẽ nhận hậu quả của điều đó.

Chuyển hóa là chắc chắn, nếu con chuyển hóa trên nền tảng sức mạnh của con, con sẽ nhận trái ngọt của những nỗ lực đó.

Bất kỳ điều gì xảy ra tự động do thời gian sẽ không được ca ngợi. Nhưng nếu một số thứ được thực hiện độc lập với sức ép của thời gian, nó được coi là phi thường.

35. Nhiều bài kiểm tra khắc nghiệt hơn những gì con mơ hay nghĩ sẽ đến. Khi con quan sát những vở kịch với sự tách rời, thậm chí nhiều thứ cực kỳ đau đớn hay kỳ cục

xảy ra, con đều xem cả hai phần như một người quan sát mà không có sự khác biệt nào.

Trạng thái bên trong của con phải vững chắc. Trạng thái của con không nên phân vân hay dằn vặt tranh đấu. Khi con tạo được trạng thái vững vàng như thế, con sẽ lạc vào tình yêu tưởng nhớ Một Người Cha.

Nếu có một lỗ hồng nhỏ xíu trong bài thi cuối cùng này, con sẽ rớt. Do vậy, hãy trở nên mạnh mẽ trước.

36. *Trên thế giới, có những dấu chấm hỏi liên tục về những gì sẽ xảy ra. Con có sức mạnh đặt dấu chấm hết. Con biết rằng bất kỳ điều gì xảy ra đều là tốt cho chúng ta. Với thế giới, đó là yếu mệnh, còn với chúng ta, đó là sự hài lòng trong mọi điều bởi sẽ không có nỗi sợ Maya hay sự sợ hãi về biến động của thiên nhiên.*

37. Trong tương lai, tất cả linh hồn của toàn thế giới sẽ xuất hiện trước mặt con cầu xin bình an và hạnh phúc. Các con – những bậc thầy trao tặng lợi ích, những đứa con của Người Trao Lợi ích, sẽ hoàn thành mọi điều. Họ có thể đi đâu khác ngoại trừ đến với Một Người Cha? *Con phải tiếp tục làm đây con bằng mọi kho báu để bất cứ ai đến thì không về tay không, thay vào đó là được hoàn thành.*

Những cảnh này sẽ được trải nghiệm rất nhiều trong tương lai.

38. Hãy luôn ở trong sự hân hoan rằng mỗi bước chúng ta đang tạo ra muôn triệu bước, vì chúng ta là những linh hồn hướng thượng.

Trên thế giới, họ ước tích lũy được đủ tiền để nuôi dưỡng cháu chắt. Vậy có bao nhiêu thế hệ sẽ được nuôi dưỡng từ sự thịnh vượng của con? Bây giờ, trong một kiếp sinh, con tích lũy đủ thịnh vượng cho nhiều kiếp sinh. Con sẽ được nuôi dưỡng thoải mái cho những kiếp sinh đó.

39. Phương tiện được bảo vệ từ những ngọn lửa của sự phá hủy là sức mạnh của sự không hề sợ hãi. Sự can đảm giúp con không bị lay chuyển bởi sự ảnh hưởng của ngọn lửa hoại tàn; vì vậy, con sẽ không bị đưa vào sự biến động.

Trên nền tảng của sự can trường, con sẽ trao sức mạnh yên bình cho những linh hồn bị khiếp sợ. Linh hồn sẽ được bảo vệ khỏi ngọn lửa gây bất an. Linh hồn sẽ nhảy múa trong hạnh phúc bởi sự mát lạnh.

Trong lúc quan sát sự phá hủy, con cũng sẽ thấy cảnh của sự thiết lập. Trong mắt con sẽ là sự giải thoát, ngôi nhà

ngọt ngào, và giải thoát trong cuộc sống, những cảnh của thiên đường.

Ngôi nhà và vương quốc của con sẽ hiện lên trong mắt con. Mọi người sẽ gào thét và than khóc khi họ phải ra đi (rời bỏ cơ thể), trong khi các con thì nói: “Chúng ta đang trở về Nhà ngọt ngào và vương quốc ngọt ngào của chúng ta”. Không có gì là mới.

Họ sẽ gào thét còn con sẽ đi cùng Người Cha.

